



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร ๐๕๓๓๕ ๐๕๑๑

ที่ ชม ๑๔๓๒ / ๔๓๒

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอสันทราย

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ได้จัดทำมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไปแล้วนั้น

ในการนี้ งานตรวจสอบและควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒) เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นประจำทุกปี ตามรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒)

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ทำหน้าที่กำกับติดตาม/รายงานการติดตามข้อมูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีข้อมูลครบถ้วน และสามารถรายงานข้อมูลไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการมีการดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน
๒. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และนำผลการประเมินมาใช้ในการจัดทำแผนปรับปรุงสารสนเทศ ผลการประเมินผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจร้อยละ ๖๕
๓. มีการนำตัวชี้วัดในแผนระบบสารสนเทศไปกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรตามรายบุคคล ใน รอบที่ ๑/๒๕๖๒
๔. ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศควรกำหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมหรือการพัฒนาและการติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ภายใน ๖-๙ เดือน

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. ผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย ยังขาดความรู้ความสามารถในเรื่องการนำข้อมูลที่จำเป็นนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์
๒. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย อยู่ระหว่างจัดทำเว็บไซต์ ของหน่วยงาน โดยปัจจุบันได้ขออนุญาตใช้เว็บไซต์ของ รพ.สันทราย เนื่องจากเป็นแม่ข่ายบริการ ซึ่งทาง ผอ.รพ.สันทรายได้อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของ รพ.สันทรายได้

การประเมินความรู้ค่าของระบบสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทรายและแผนสู่การปฏิบัติ

มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นประจำทุกปี คาดว่าจะทำให้บุคลากรได้รับข้อมูลผลการดำเนินงานของทุกส่วนงานได้อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายณิศร ธิติปภาดา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ



(นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันทาศ)
สาธารณสุขอำเภอสันทราย